

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2016

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Thông báo số:05/TB-HĐND ngày 20/6/2016 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND và các ngành có liên quan, các ý kiến phản ánh của cử tri và qua khảo sát thực tế tình hình trên địa bàn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2016

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về mặt thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2016, theo Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã đề ra, như báo cáo của UBND huyện đã trình tại kỳ họp cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi, Côn Đảo vẫn còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, **về khách quan** là vấn đề giao thông, đi lại giữa Côn Đảo với đất liền cả đường không và đường thủy chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và du khách, điện lưới không ổn định, việc cắt điện thường xuyên, mất điện lưới vào thời điểm huyện đang tập trung cho công tác bầu cử đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện cũng như về sinh hoạt đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. **Về chủ quan**, ý thức trách nhiệm, nhận thức về chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận CBCC chưa tương xứng với nhiệm vụ được phân công; về phục vụ bán vé tàu thủ tục còn phiền hà, thái độ phục vụ chưa tốt gây bức xúc trong nhân dân, cơ sở vật chất các trường học quá tải so với nhu cầu dạy và học; công tác quản lý về đất

đại, đền bù giải tỏa, triển khai dự án xây dựng cơ bản (XD CB) và sự nghiệp kinh tế (SNKT) chưa đáp ứng được yêu cầu...

Đáng lưu ý là, trong 6 tháng đầu năm ước giải ngân vốn ngân sách Tỉnh 51,39 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm; ước giải ngân vốn đầu tư XD CB phân cấp cho huyện đạt 20,9 tỷ đồng, đạt 45,86% kế hoạch vốn giao đầu năm (45,57 tỷ đồng), đạt 43% so với kế hoạch vốn điều chỉnh được HĐND huyện phê duyệt (48,56 tỷ đồng); ước giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế 24,52 tỷ đồng, đạt 29,34% kế hoạch vốn giao đầu năm (83,57 tỷ đồng) và đạt 23,33% so với kế hoạch vốn điều chỉnh được HĐND huyện phê duyệt (105,56 tỷ đồng). Mặc dù UBND huyện đã triển khai bố trí vốn và giao các chủ đầu tư theo kế hoạch năm 2016 và cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo phân tích của UBND huyện nguyên nhân giải ngân thấp là do các dự án ngân sách Tỉnh chưa thực hiện thủ tục giải ngân, tạm dừng theo chỉ đạo của Tỉnh hoặc chưa hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Dự án cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo, Khu luyện tập TDTT Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Trường trung học cơ sở Côn Đảo, Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Các công trình nguồn vốn sự nghiệp kinh tế gặp khó khăn trong việc thống nhất chủ trương đầu tư; chưa hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số cơ quan chậm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban KT – XH HĐND huyện cho rằng, toàn bộ đều là những nguyên nhân chủ quan, đề nghị UBND huyện lưu ý cần có giải pháp khẩn trương chỉ đạo để khắc phục trong thời gian tới ngay từ khâu xin thống nhất chủ trương đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai, kịp thời xử lý dứt điểm các nguyên nhân tồn đọng hoặc cố tình gây cản trở cho việc triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của UBND huyện và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, điều hành; sự phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể huyện; sự phấn đấu để khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cử tri trên địa bàn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt trên 50% đó là:

Về giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 55,32% kế hoạch năm, tăng 7,13% so với cùng kỳ; Tổng doanh thu Thương mại – Dịch vụ ước thực hiện đạt 58,22% kế hoạch năm, tăng 15,95% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 66,26% kế hoạch năm, tăng 30,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 68,71% kế hoạch năm, tăng 42,73% so với cùng kỳ.

Đây chính là những tín hiệu đáng khích lệ, là tiền đề quan trọng, để Côn Đảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2016, tạo đà cho việc tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

2. Về văn hóa – xã hội:

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Không để xảy ra các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo và đèn trời trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Sáu tháng đầu năm 2016, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục khắc phục khó khăn duy trì tốt phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong các nhà trường. Tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục – thể thao nhân các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị được nâng lên về chất lượng, người dân có điều kiện nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với CB CNVC công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về bảo vệ cảnh quan môi trường, triển khai công tác thu gom và xử lý rác thải tại Bãi Vông và các bãi biển trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra, và xử lý về trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đã kịp thời phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: Kết quả kỳ họp lần thứ 11 - HĐND huyện khóa X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX; Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VI; kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại chưa chủ động khắc phục được như: Về giáo dục, mặc dù các trường đã sử dụng các phòng chức năng để bố trí làm phòng học nhưng nhu cầu đến trường ngày càng tăng gây quá tải, cụ thể: Các trường mầm non phải tiếp nhận 691 trẻ, trong khi công suất thiết kế 02 trường chỉ đạt 530 trẻ; trường tiểu học tiếp nhận 610 học sinh, trong khi công suất thiết kế tối đa chỉ 500 học sinh. Trong khi đó HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện khẩn trương xây dựng Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giáo dục – đào tạo trình kỳ họp HĐND huyện xem xét ra nghị quyết nhằm thể chế hóa Nghị quyết về phát triển giáo dục của BCH Đảng bộ huyện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Về thông tin, một số cụm loa truyền thanh khu vực Bến Đầm xảy ra sự cố âm thanh, làm gián đoạn chương trình; máy phát thanh FM tần số 66MHz (*Cỏ Ống*) và máy FM tần số 62 MHz (*Trung tâm*) bị hư hỏng phải gửi về đất liền sửa

chữa; từ cuối tháng 4/2016, hệ thống truyền thanh không dây ở Trung tâm hoạt động không ổn định, sự cố điện lưới trong những ngày tập trung tuyên truyền cho bầu cử làm hệ thống loa truyền thanh của huyện hoạt động hạn chế, cử tri phản ánh gay gắt nhưng cơ quan chức năng không kịp thời chỉ đạo khắc phục và trả lời thỏa đáng... đó là những tồn tại tuy không lớn nhưng UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo, kiểm tra.

II. Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng cuối năm 2016

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với các giải pháp mà UBND huyện đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2016 như Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã đề ra. Qua báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị một số nội dung sau:

1. Về quy hoạch:

Bên cạnh việc tiếp tục đôn đốc các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án quy hoạch, UBND huyện cần quan tâm nhắc nhở việc công khai và nộp, chuyển giao hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan có trách nhiệm lãnh đạo, giám sát, theo quy định, đặc biệt công khai các quy hoạch có liên quan đến lĩnh vực đất đai để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận như đăng tải trên Website của huyện, tránh tình trạng có thể dẫn đến tiêu cực để tạo sự minh bạch và đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện và vận động nhân dân chấp hành quy hoạch.

2. Về phát triển kinh tế:

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật thường xuyên tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Đối với các chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao trong 6 tháng đầu năm, xem xét các yếu tố tác động và khả năng thực hiện trong 6 tháng cuối năm để đề ra chỉ tiêu phân đầu thêm. Đối với các chỉ tiêu đạt tỷ lệ quá thấp trong 6 tháng đầu năm, xem xét các yếu tố tác động và khả năng thực hiện trong 6 tháng cuối năm để tập trung kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, nếu vẫn không có khả năng hoàn thành đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giảm chỉ tiêu. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm cho việc dự báo tình hình, đánh giá năng lực thực hiện để đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ phù hợp cho địa phương trong những năm tiếp theo.

3. Về quản lý và điều hành ngân sách:

Tăng cường công tác rà soát nguồn thu, thực hiện tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nhiệm vụ phát sinh. Chấp hành nghiêm túc Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trong việc xây dựng dự toán, thảo luận, phân bổ dự toán ngân sách năm 2017, năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách và thực hiện theo Luật ngân sách năm 2015.

4. Về đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường:

Cần tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng công trình và quy định về an toàn trong thi công. Khắc phục hiệu quả việc đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra, xác minh hiện trạng, lập và công bố phương án đền bù, thu hồi đất; không để việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là nguyên nhân đầu tiên gây cản trở cho tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư. Xử lý dứt điểm đối với những trường hợp cố tình gây cản trở cho công tác giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường như: Một số nhà hàng, khách sạn xả nước thải không qua xử lý ra môi trường, lưu ý các nhà hàng khách sạn xả nước thải trực tiếp và môi trường biển, tiếp tục triển khai công tác thu gom và xử lý rác tại bãi vòng và các hòn đảo, đặc biệt là hòn bẫy cạnh. Khu vực chợ đêm không được quản lý về môi trường trong hoạt động kinh doanh tạo ra hình ảnh ô nhiễm, môi trường, gây xấu cảnh quan. Cần có giải pháp thu gom và xử lý rác không phải là rác thải sinh hoạt cho một số cụm dân cư có điều kiện sinh hoạt như đô thị mà người dân không tự xử lý được, cần có biện pháp xử lý việc các xe Taxi và xe khách đậu trên các hành lang vỉa hè giành cho người đi bộ và chạy xe phóng nhanh đe dọa đến tính mạng của người dân.

5. Về văn hóa - xã hội:

Quan tâm đầu tư một số trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ em tại Trung tâm văn hóa - thể thao và một số nơi công cộng trên địa bàn và những điểm xa trung tâm nhằm giúp trẻ em Côn Đảo phát triển toàn diện. Ngoài việc xây dựng phương án xã hội hóa hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn huyện, trước mắt cần nghiên cứu sớm thực hiện phương án ngân sách đầu tư vốn ban đầu và giao khoán quản lý khai thác có thu phí một cách phù hợp dưới sự quản lý của đơn vị có chức năng.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển ngành giáo dục đào tạo một cách đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành khác và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp tạo mọi điều kiện cho trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2016. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp lần thứ hai HĐND huyện khóa XI xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr.HU (b/c), TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Lưu.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

PHAN THANH BIÊN